

VIẾNG LIỆT SĨ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 30/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Dịp lễ dâng hương có các đồng chí: Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành phố Thái Bình.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Thái Bình đã báo cáo quá

trình xây dựng Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Thái Bình. Đền thờ được xây dựng trên diện tích 3.500m² gồm đầy đủ các hạng mục, sân và vườn cây.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát lại chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm gương, đạo đức, phong cách của Người. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của thành phố Thái Bình trong quá trình xây dựng Đền thờ Bác Hồ, bảo đảm đúng kỹ thuật và tiến độ. Đồng chí đề nghị UBND thành phố Thái Bình làm tốt công tác quản lý công trình, thường xuyên tu bổ; tích cực quảng bá, tuyên truyền để Đền thờ Bác Hồ trở thành thành điểm du lịch tâm linh của cán bộ, nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương.

Tiếp đó, các đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch

Hồ Chí Minh. Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Việc tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp hoàn thành xây dựng Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Thái Bình đã đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, nhân dân địa phương cũng như của du khách khi đến Thái Bình. Đồng thời, gửi gắm tâm nguyện, tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình. Đây cũng là dịp thể giới thiệu về công trình mang đậm nét văn hóa, có ý nghĩa tâm linh, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, nhân dân Thái Bình và của cả dân tộc.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều ngày 30/8, Tỉnh ủy, HĐND,

UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14-10, thành phố Thái Bình), viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ viếng và dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đại biểu thành phố Thái Bình.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn và tầm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí

Minh, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên trung, bất khuất, lạc quan tin tưởng và tương lai tươi sáng của dân tộc.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, đoàn đã dâng hương và dành một phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Trước anh linh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, chủ động sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Thái Bình ngày càng phát triển về mọi mặt.

MINH NGUYỆT - TẮT ĐẠT

nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ sẽ thu hồi 268,5ha đất, trong đó diện tích đất ở thu hồi là 1,59ha, diện tích đất lúa thu hồi 194,01ha, đất nuôi trồng thủy sản 28,4ha, 44,5ha đất giao thông thủy lợi, đất quy hoạch nghĩa trang mới, đất tái cơ cấu của 10 thôn, tổ dân phố của các xã An Thái, An Cầu, An Ninh, thị trấn An Bài. 1.122 hộ dân với 4.488 nhân khẩu có tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp từ 30 - 70%, tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp từ 71 - 100% là 1.031 hộ với 4.124 nhân khẩu. Một số công trình trong vùng dự án như trạm bơm Cầu Nội, 2.250m đường nội đồng, 5,520m kênh đã cứng hóa, hệ thống đường điện, nghĩa trang của các xã An Thái, An Cầu.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện dự án, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ báo cáo thực trạng, phương án bố trí, kiến nghị một số khu vực, công trình, lao động của liên doanh đầu tư, dự án đầu tư khu công nghiệp chuyên

dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của tỉnh. Để dự án sớm triển khai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với huyện Quỳnh Phụ và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ công bố quy hoạch để tỉnh xem xét, sớm trình Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, tập trung vào các khâu cảm mốc lộ giới, khu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, triển khai các thủ tục cần thiết để xây dựng công sởng nội địa để phục vụ hồ trợ dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Sau hội nghị, huyện Quỳnh Phụ cần thành lập ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ của dự án đúng tiến độ gắn với thời gian cụ thể. Tập trung quán triệt, tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận

thức được tầm quan trọng của dự án, các cơ chế, chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ của người dân để dự án sớm triển khai. Huyện Quỳnh Phụ khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và nhà đầu tư hoàn thiện và công bố quy hoạch, cảm mốc lộ giới, quy hoạch và xây dựng công sởng nội địa, chủ động triển khai xây dựng khu tái định cư, các phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, có các phương án bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân trong vùng dự án đúng thời gian, đúng chính sách của Nhà nước, giúp người dân đến khu ở mới có điều kiện sinh sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, quyết tâm sớm đưa dự án đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ triển khai đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

TRỊNH CƯỜNG

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN...

(*Tiếp theo trang 1*)

phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 2.000 mô hình tự quản, tự phòng vệ an ninh trật tự, thu hút 133.000 người tham gia. Qua đây, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng công an phát hiện trên 4.000 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự như ma túy, cờ bạc, mại dâm, chống phá Đảng, Nhà nước... Có thể nói, trong những năm

qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đi vào thực chất, các mô hình đã thực sự phát huy hiệu quả, nhờ đó tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiểm chế, an ninh chính trị được giữ vững. Hàng năm có trên 90% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự, qua đó tạo môi trường lành mạnh tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, góp phần củng cố thể trận

an ninh vững chắc ngày tại cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, làm rõ những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp đồng thời đề xuất một số giải pháp, mô hình hay trong phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình phối hợp, trong đó đổi mới các hình thức, nội dung cho phù hợp với tình hình hiện nay; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc theo từng chuyên đề cụ thể. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 06 của UBND tỉnh quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An

toàn về an ninh trật tự”; nhận rộng, duy trì các mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh trật tự. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đồng viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013 - 2018.

KHẢO SÁT VIỆC XỬ LÝ...

(*Tiếp theo trang 1*)

tình hình nợ xấu, Ngân hàng đã tích cực đôn đốc thu hồi và khách hàng đã tự trả nợ. Đến ngày 31/7/2018, tổng dư nợ của Ngân hàng là 476 tỷ đồng, nợ xấu chỉ còn 2 tỷ đồng, chiếm 0,42% tổng dư nợ. Từ khi thành lập đến nay, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng chưa bao giờ vượt quá 1%. Tuy nhiên, nợ xấu của Ngân hàng là do người vay chết, bỏ đi khỏi địa phương, bị sa thải hoặc bỏ việc, không còn thu nhập để trả nên khó thu hồi.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề về khó khăn khi xử lý nợ xấu về tài sản thế chấp, nhất là bất động sản; cơ chế, chính sách

hỗ trợ các ngân hàng thu hồi tài sản thế chấp khi khách hàng nợ xấu; những điểm thuận lợi, bất cập của Nghị quyết số 42; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân...

Buổi chiều, đoàn khảo sát tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình. Đến ngày 14/8/2018, tổng nợ xấu theo Nghị quyết số 42 của các tổ chức tín dụng là 1.335 tỷ đồng, tăng 2,76% so với thời điểm 14/8/2017, chiếm 18,58% trong tổng dư nợ. Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 42, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã xử lý được trên 241 tỷ đồng. Để xử lý triệt để nợ xấu

và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hỗ trợ các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng theo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý, phát mại tài sản bảo đảm; thực hiện phương án có cấu lại gần với xử lý nợ xấu. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng trong thực hiện Nghị quyết số 42, phân loại nợ, rà soát danh sách khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất để đề xuất giảm lãi tiền vay theo quy định...

Tại buổi khảo sát, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đoàn khảo sát còn chưa rõ về việc phối hợp

của các ngành, cơ quan liên quan trong giải quyết nợ xấu, giải pháp căn bản để giải quyết triệt để nợ xấu, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ngân hàng. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình kiến nghị trong thời gian chờ các bộ, ngành ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tạm thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ các tổ chức tín dụng; Chính phủ có cơ chế, chính sách riêng về xử lý nợ đối với các khoản vay theo hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một

số chính sách phát triển thủy sản...

Tại các điểm khảo sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu đánh giá cao các ngân hàng đã chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong xử lý nợ xấu thời gian qua theo Nghị quyết số 42 đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình tiếp tục ý kiến, đề xuất của các ngân hàng thương mại để tham mưu UBND tỉnh trong chỉ đạo xử lý nợ xấu và điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đại diện lãnh đạo các ngân hàng, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Thứ sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2018

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 30/8, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Vingroup. Cùng dự có đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay; kết quả công tác triển khai thực thi quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình; hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Tập đoàn Vingroup tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và đầu tư thêm một số dự án lớn vào Thái Bình trong thời gian tới.

Về công trình Đền thờ Bác Hồ được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa từ Tập đoàn Vingroup và nhiều tổ chức, cá nhân tham gia công đức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup và cho biết đến nay các bước triển khai đầu tư xây dựng đã hoàn thành. Đây là công trình văn hóa tâm linh đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình với vị Cha già dân tộc. Công trình còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Đối với công trình Tượng đài “Bác Hồ với nông dân” và các công trình có liên quan thuộc dự án Quảng trường Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND thành phố, các đơn vị tư vấn, thi công và các đơn vị liên quan huy động mọi nguồn lực, nhân lực, thiết bị tập trung thi công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng đồ án thiết kế được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu đề ra.

KHÁC DUẤN

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU...

(*Tiếp theo trang 1*)

Công trình “Nghiên cứu phát triển mới các dây chuyên tự động, hiện thực công nghệ tiên tiến, sản xuất sữa gạo, máy đóng màng co tự động inline phục vụ công nghiệp hóa chế biến nông sản” của tác giả Trần Văn Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Sen và nhóm cộng sự vinh dự được tuyển chọn và công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018. Đây là công trình được đánh giá cao về ứng dụng công nghệ và hiệu quả thực tế. Hệ thống gồm 2 dây chuyên riêng biệt là dây chuyên sản xuất sữa gạo và máy đóng màng co tự động inline lần đầu tiên được thiết kế, chế tạo tại Việt Nam.

Việc công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu các chính sách hỗ trợ và khuyến khích hoạt động sáng tạo của Nhà nước.

VỮ THƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn phải nêu cao quyết tâm, coi mục tiêu đạt chuẩn NTM là nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy, chính quyền các cấp phân công rõ trách nhiệm từng cấp ủy viên và cán bộ ban, ngành, đoàn thể trực tiếp phụ trách từng tiêu chí, đưa nhiệm vụ xây dựng NTM vào nội chí đánh giá thi đua của cá nhân và tập thể. Tập trung huy động mọi nguồn lực, trong đó chú trọng kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp và con em xa quê. Các xã rà soát từng tiêu mục và các tiêu chí để có giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện, đặc biệt là các tiêu chí cần nhiều kinh phí.

KỶ ĐỒNG NGUYỄN VĂN CẨM...

(*Tiếp theo trang 1*)

đội quân Hoàng Hoa Thám và vai trò ảnh hưởng tới phong trào Mạc Đĩnh Phúc. Không chỉ trực tiếp gây dựng và dẫn dắt phong trào yêu nước, Kỷ đồng Nguyễn Văn Cẩm còn sáng tác nhiều áng văn, thơ thể hiện lòng yêu nước thương dân. Ông mất năm 1929, thọ 54 tuổi.

Tại hội thảo, các ý kiến và 12 tham luận của các nhà nghiên cứu thuộc các viện khoa học, sử học trung ương và các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Thái Bình đã làm rõ về thân thế, sự nghiệp, tầm vóc công như vai trò lịch sử của Kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm với phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Với những phát hiện mới, lập luận sâu sắc, các ý kiến, tham luận tại hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, từ đó hiểu hơn về công lao xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ cha ông. Trên cơ sở các tư liệu, căn cứ khoa học của hội thảo để đề xuất chủ trương lập đền thờ Kỷ đồng Nguyễn Văn Cẩm.

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng trong 12 năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nhà giáo cho cán bộ, giáo viên. Đồng chí cũng mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường để trẻ đến trường mỗi ngày là một ngày vui.

Thu hút nữ thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia tổ chức đoàn, hội

Tối ngày 29/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường Kỳ Bá tổ chức tọa đàm tập hợp, thu hút nữ thanh niên, học sinh, sinh viên trong các chi đoàn, chi hội tham gia tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ trên địa bàn phường Kỳ Bá.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đánh giá thực trạng và những hạn chế, phân tích nguyên nhân trong công tác tập hợp, thu hút nữ thanh niên, học sinh, sinh viên trong các chi đoàn, chi hội, các khu nhà trọ tham gia tổ chức đoàn, hội. Các đại biểu cũng chia sẻ những cách làm, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tập hợp, thu hút nữ thanh niên, học sinh, sinh viên, chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội tại khu vực; tâm tư, nguyện vọng của nữ thanh niên, học sinh, sinh viên khi tham gia các phong trào, hoạt động của đoàn thanh niên, hội phụ nữ.

KUẤN PHƯƠNG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG